

Số: *344*BC-TA.

Lương Tài, ngày 06 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO
TÓM TẮT KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÉT XỬ NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Được sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Lương Tài; mối quan hệ đoàn kết phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện Lương Tài, trong năm công tác 2024 (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/9/2024) Tòa án nhân dân huyện Lương Tài đã hoàn thành xuất sắc công tác giải quyết các loại án như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024

1/Công tác chuyên môn

- Trong năm 2024, Tòa án nhân dân huyện Lương Tài thụ lý tổng số 473 vụ việc các loại; đã giải quyết được tổng số 451 vụ việc các loại; còn lại: 22 vụ việc. Đạt tỷ lệ giải quyết $451/473 = 95,3 \%$. Trong năm đã tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm cho các Thẩm phán là 14 vụ; xét xử trực tuyến là 24 vụ. Ngoài ra, Tòa án đã ra quyết định thi hành án đối với 170 bị án. Trong đó: *Tỷ lệ giải quyết án hình sự là: $81/81 = 100\%$; Tỷ lệ giải quyết án Dân sự, việc Dân sự, án Hôn nhân và Gia đình, án Kinh doanh thương mại, án Lao động (tỷ lệ chung) là $305/327 = 93,3 \%$; tỷ lệ giải quyết các loại án và việc khác như xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, xét miễn giảm các khoản tiền phạt, án phí là 100% .*

Chất lượng giải quyết các vụ án về cơ bản là tốt. So với các Tòa án khác trong hệ thống Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân huyện Lương Tài bị thiệt hại nhiều nhất do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024 nhưng Tòa án nhân dân huyện Lương Tài đã nhanh chóng khắc phục và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2024. Đơn vị được đề nghị tặng thưởng: **Tập thể lao động xuất sắc.**

2. Các công tác khác:

- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Trong năm 2024, Tòa án đã đề ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ 6 hàng tuần lãnh đạo Tòa án trực tiếp tiếp công dân. Trong năm 2024 Toà án đã giải quyết 04 đơn thư khiếu nại liên quan đến khiếu nại bản án đã có hiệu lực pháp luật và trả lại đơn khởi kiện.

-Công tác Hội thẩm nhân dân;

Tòa án luôn tạo điều kiện để Hội thẩm nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là trước yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ xét xử đối với Hội thẩm nhân dân luôn được chú trọng, các Hội thẩm tích cực tham gia tập huấn do Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

*** Nhận xét chung:**

Trong năm 2024, Tòa án nhân dân huyện Lương Tài đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: Tình trạng giải quyết một số vụ án còn kéo dài mặc dù các vụ án đều đảm bảo thủ tục tố tụng.

Nguyên nhân: Việc phối hợp giữa Tòa án với các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong việc xác minh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ vụ án được thực hiện cơ bản là tốt. Tuy nhiên, có một số sự việc diễn ra đã lâu dẫn đến việc khó khăn trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ. Do vậy, đề xuất các cơ quan, ban ngành trong huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm hơn nữa công tác phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Lương Tài trong việc giải quyết các loại án để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

Đối với một số quy định pháp luật, nhận thức của mỗi thẩm phán còn khác nhau dẫn đến việc áp dụng pháp luật trong từng vụ việc đôi khi còn khác nhau.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025;

** Phương hướng:*

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, khắc phục những hạn chế được rút kinh nghiệm. Toà án nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu năm 2025 đạt thành tích cao với chỉ tiêu đề ra: Cụ thể phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết các loại án như sau:

+ Hình sự: 95%;

+ Dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình: Trên 85%.

- + Hành chính: Trên 80%.
- + Về THA: Đảm bảo ra quyết định 100% đối với các bị án khi các vụ án có hiệu lực pháp luật.
- + Mỗi Thẩm phán thực hiện tối thiểu 02 phiên tòa rút kinh nghiệm;
- + Hạn chế ở mức thấp nhất các vụ việc bị hủy sửa; Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc. Tăng cường phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lương Tài.

** Giải pháp thực hiện:*

Quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao chất lượng xét xử những vụ án phức tạp, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp trên và sự phối kết hợp của các ngành trong khối nội chính.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả công tác xét xử năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Lương Tài báo cáo Thường trực HĐND huyện và UBND huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Nơi nhận:

- HĐND - UBND huyện Lương Tài (để b/c);
- Lưu Vp./.

CHÁNH ÁN

Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Huy Tuấn